

เอสเอ็มทีปรีนเซสเตรียมออกเครื่องสำอางใหม่



เอสเอ็มทีปรีนเซสเตรียมออกเครื่องสำอางใหม่

พร้อมอัดงบกว่า10ล้านผ่านสื่อออนไลน์และตัวแทนต้นยอดเพิ่ม10%

เอสเอ็มทีปรีนเซสต่อ ยอดความสำเร็จกลุ่มสกินแคร์ สบซ่องสินค้าเพื่อความงามไปได้ดี เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มเครื่องสำอางเร็ว ๆ นี้พร้อมทุ่มงบกว่า10ล้านอัดสื่อออนไลน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนหวังต้น ยอดขายเติบโตเพิ่ม 10%

นางสาวมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็ม ที ปรีนเซส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและ เครื่องสำอาง เปิดเผยว่าตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปี2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เน้นหนักในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มสกินแคร์ ซึ่งประกอบไปด้วย M K S K I N CLEANSING FOAM : ANTI ACNE (MKCโฟมล้างหน้าสำหรับ ผิว Sensitive เนื้อละเอียดนุ่ม โมเลกุลเล็กทำความสะอาดได้ลึกถึงรูขุมขน, MK SKIN FACIAL ESSENCE โดด เด่นในเรื่องช่วยผลิตเซลล์ผิวบนในหน้าที่ที่ได้อใช้, MK SKIN BRIGHTENING CREAM (MKB) ทำหน้าที่บำรุง ผิวให้ความชุ่มชื้น ปรับสภาพผิวหน้าและฟื้นฟูให้กระจ่างใส เข้มข้นด้วยส่วนผสมที่ดูแลผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่าย , MK SKIN MELASMA ESSENCE นวัตกรรมในการยับยั้งการเกิดฝ้า กระ และจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งสังเกตจากยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ของบริษัท ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสองเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น 5%เมื่อเทียบกับยอดขายเมื่อปลายปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกตัวจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีกในไตรมาสที่สองของปีนี้ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาตลาดอยู่ว่าจะจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มใด ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางซึ่งจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายขั้นแรกที่จะเป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางอย่างเต็มรูปแบบ

นางสาวมิตายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับในไตรมาสที่สอง ปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการ ทำตลาดทั้งในส่วนของการทำตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการขายรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ไว้กว่า 10 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ที่บริษัทฯ จะเพิ่มช่องทางใหม่เข้ามา อาทิ we chat ,line ad, เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นและได้จัดโปรโมชั่นสำหรับ ตัวแทนที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จะได้รับแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ มีทั้งทริปท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศสและรัสเซีย ซึ่งคาดหวังว่าการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใหม่ ๆ จะช่วยให้ยอดขายรวมของบริษัทในปี นี้ เพิ่มขึ้นอีก 10%

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์คุณภาพของ เอสเอ็มทีปรีนเซส สามารถลงทุนได้ง่ายๆ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น โดย จะได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทได้ทุกประเภทซึ่งมีจำนวนกว่า 30

แบรนด์ และได้รับสินค้า มูลค่า 3,900 บาท พร้อมบัตรแสดงการเป็นตัวแทนขาย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร
ตัวแทนขายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้า เพียงแจ้งคำสั่งซื้อและโอนเงินเข้าค่าสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
เองโดยไม่ต้องรับภาระในการจัดส่ง

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559
LINE: @quinns , <https://www.facebook.com/quinnssoap/> , <http://www.quinnssoap.com/>

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อก๊อจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท เอสเอ็มทีปริ้นเซส จำกัด โทร 089-926-8609